

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๙๘	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ “การพัฒนาด้านสังคม”</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</p> <p>๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๙ “ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม”</p> <p>ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ “สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่สุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย”</p> <p>ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๓ พัฒนาประชาชนให้ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart Society)”</p> <p>จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านสังคม”</p> <p>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</p> <p>กลยุทธ์ “การแก้ไขป้องกันและต่อต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งของชุมชน”</p> <p>๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	

เลข หน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๙๙	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ “การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว”</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว</p> <p>๔.๑ แผนงานคณะและชุมชน</p>	<p><b>ข้อความใหม่</b></p> <p>ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๑๑ “ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”</p> <p>ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ “ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียดินทางสายทางชีวภาพ”</p> <p>ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๓ พัฒนาประชาชนให้ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart Society)”</p> <p>จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว”</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว</p> <p>กลยุทธ์ “พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิถิภาวะ”</p> <p>๔.๑ แผนงานคณะและชุมชน</p>	

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๑๐๐-๑๐๑	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ “การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว</p> <p>๔.๑ แผนงานการเกษตร</p>	<p>ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๑๑ “ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”</p> <p>ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๕ “ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อบริการก่อกายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”</p> <p>ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๓ พัฒนาประชาชนให้ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart Society)”</p> <p>จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาลingkunganและการท่องเที่ยว”</p> <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว</p> <p>กลยุทธ์ “บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ ป้องกันน้ำท่วม น้ำเสีย”</p> <p>๔.๑ แผนงานการเกษตร</p>	

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๑๐๒-๑๐๔	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ “การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี”</p> <p>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	<p>ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๑๒ “ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต”</p> <p>ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ “ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ”</p> <p>ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๓ พัฒนาประชาชนให้ร่วมสร้างสังคมอัจฉริยะ (Smart Society)”</p> <p>จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี”</p> <p>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ “บริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”</p> <p>๕.๑ แผนงานการบริหารทั่วไป</p>	

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๑๐๕-๑๓๗	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ “การบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๕ “ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค”</p> <p>ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ “สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม”</p> <p>ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Economy)”</p> <p>ประตูเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก”</p> <p>จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>กลยุทธ์ “ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเข้า ท่าระบายน้ำ ฯลฯ”</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๑๓๘-๑๔๑	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับ”</p> <p>ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ “การบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๕ “ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค”</p> <p>ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ “สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม”</p> <p>ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Economy)” ประตุนครปฐมก็ภาคกลางและภาคตะวันตก”</p> <p>จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>กลยุทธ์ “ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเข้า ท่าระบายน้ำ ฯลฯ”</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	

เลขหน้า	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	หมายเหตุ
๑๔๒-๑๔๗	<p>ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ “สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในระดับ”</p> <p>ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ “การบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓</p> <p>หมวดที่ ๕ “ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค”</p> <p>ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ “สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม”</p> <p>ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ “๑ พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Economy)” ประตูกองเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก”</p> <p>จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ”</p> <p>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ</p> <p>กลยุทธ์ “ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเข้า ท่าระบายน้ำ ฯลฯ”</p> <p>๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	